



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทพ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๑๙ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

กทพ. ชี้แจง

- ❖ กทพ.เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่ใกล้สถานศึกษา - จุดเสี่ยง - จุดอันตราย
- ❖ กทพ.ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์
- ❖ กทพ.ติดตามเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron BA.๔ กับ BA.๕

## ❖ กทพ.เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่ใกล้สถานศึกษา - จุดเสี่ยง - จุดอันตราย

นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทพ. กล่าวถึงการเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สาธารณะใกล้สถานศึกษา บริเวณจุดเสี่ยง และจุดอันตรายต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดที่มีปัญหาการจราจรคับคั่ง รวมทั้งด้านหน้าโรงเรียนและสถานศึกษาเป็นประจำทุกวัน ในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นทั้งที่อยู่ในสังกัด กทพ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนเอกชน จำนวน ๓๔๖ แห่ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่วันละ ๑,๑๐๐ คน นอกจากนี้ ยังได้กำหนดจุดตรวจตู้เขียวพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียนและสถานศึกษา จำนวน ๖๒ จุด มีเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจลงพื้นที่ตรวจตราวันละ ๒ ครั้ง ในรอบเช้าและรอบเย็น

อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนและประชาชน ได้ประสานฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต ในการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจและเพิ่มวงรอบการลงพื้นที่ตรวจตราบริเวณโรงเรียนและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม รวมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ตรวจตราดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่เขตด้วย

\*\*\*\*\*

❖ กทพ. ...

❖ **กทม.ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์**

นายสมบุรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กล่าวถึงการเพิ่มโอกาส การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้กำกับดูแลการบริหารจัดการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของ กทม. ๓๔ แห่ง พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. ๒ แห่ง และรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ๓ คัน ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นสวัสดิการของรัฐ โดยห้องสมุดเพื่อการ เรียนรู้ของ กทม. เป็นห้องสมุดสำหรับบริการประชาชน มีบริการต่าง ๆ อาทิ บริการ WiFi ห้อง Meeting Room และ บริการพื้นที่ Co-Working Space ดำเนินการผ่านคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกหนังสือเด็ก และเยาวชน เช่น หนังสือที่ทรงคุณค่า หนังสือสารคดี คำนึงถึงเนื้อหาสาระ ความรู้ โดยเฉพาะหนังสือสำหรับเด็ก และเยาวชนจะพิจารณาองค์ประกอบด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ภาษา สี สัน รูปภาพ ความสวยงาม ส่วนพิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. เป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปฐมวัย ด้วยชุดนิทรรศการ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เด็กจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ภายใต้แนวคิด "Learning for Young Creative Mind" โดยคัดสรรสาระความรู้ที่เหมาะสม เพื่อบ่มเพาะจิตสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นสอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก

ทั้งนี้ การจัดตั้งห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ นอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก พัฒนาระบบ การให้บริการในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา พัฒนาระบบการเรียนรู้ให้มีความ หลากหลาย พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเพจ เฟซบุ๊กของห้องสมุด รวมถึงช่องทาง You Tube และ Tik Tok

\* \* \* \* \*

❖ **กทม.ติดตามเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron BA.๔ กับ BA.๕**

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวถึงการติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron BA.๔ กับ BA.๕ ที่มีแนวโน้มอาการจะรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดิมว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ได้ติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron BA.๔ กับ BA.๕ ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด โดยเตรียมพร้อมศักยภาพเพียงในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้ป่วยทุกระดับความรุนแรง ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอก เพิ่มเติมจากระบบปกติ เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและจ่ายยาตามระดับอาการและให้คำแนะนำในการกลับไปแยกกัก รักษาที่บ้าน หากมีอาการรุนแรง ศูนย์เฮอร์วีน กทม.จะประสานและส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา ตามระดับความรุนแรง รวมทั้งเปิดบริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ใน ๑๑ โรงพยาบาลในสังกัด กทม. เพื่อบริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 และวัคซีนที่จำเป็น อื่น ๆ ให้ประชาชน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ หรือป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรง

นอกจากนั้น ยังได้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ โควิด 19 ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงสังเกตอาการตนเองหลังจากมีความเสี่ยง และตรวจคัดกรองด้วยวิธี ATK หากมีผลติดเชื้อ จะได้เข้าสู่ ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ประชาชนต้องร่วมมือกันป้องกันตนเองและคนในครอบครัวให้มากที่สุด โดยเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง DMHTT และ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง คือ กลุ่ม ๖๐๘ หรือเด็กเล็ก และควรสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งหากอยู่ในพื้นที่แออัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

\* \* \* \* \*

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร